

Số: 164 BC/TWHSV

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên
năm học 2012 - 2013

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2012 - 2013 với chủ đề ***Sinh viên Việt Nam tiến quân vào khoa học công nghệ***, các cấp bộ Hội đã triển khai cụ thể hóa các nội dung và đạt được những kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH SINH VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

Năm học 2012 - 2013, cả nước có hơn 2,4 triệu sinh viên đang học tập tại hơn 400 trường đại học, cao đẳng¹. Đây là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, của tổ chức Đoàn, Hội như: kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; năm tổ chức Đại hội và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX... đã tạo không khí phấn khởi, động lực phấn đấu, thi đua trong hội viên, sinh viên và các cấp bộ Hội.

Trong năm học vừa qua, tình hình tư tưởng của sinh viên cơ bản ổn định. Sinh viên luôn xác định đúng đắn động cơ học tập, không ngừng rèn luyện phấn đấu vươn lên, sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng; tích cực quan tâm hơn đến những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng với các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao; sinh viên tích cực tham gia và đạt giải cao trong các Hội thi về tay nghề, cuộc thi Olympic các môn học, Hội nghị khoa học tuổi trẻ các khối trường, hoạt động vì biển đảo quê hương... Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, được tuyên dương và xã hội ghi nhận.

Tuy nhiên, trong năm học vừa qua vẫn tồn tại hiện tượng sinh viên vi phạm pháp luật, đặc biệt vi phạm luật giao thông. Một số sinh viên có lập trường, tư tưởng chưa vững vàng, có hành động chưa phù hợp với truyền thống dân tộc, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của hội viên, sinh viên; ảnh hưởng đến vấn đề giải quyết việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

¹ Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (www.moet.gov.vn)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Với chủ đề “*Sinh viên Việt Nam tiến quân vào khoa học công nghệ*”, ngay từ đầu năm học, các cơ sở Hội tập trung chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học²; hỗ trợ học bổng, kinh phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên³; phát triển đa dạng, đổi mới và sáng tạo các Câu lạc bộ học thuật, đội, nhóm sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; các hội nghị, các cuộc thi Olympic các môn học cấp tỉnh, thành, cấp trường tiếp tục duy trì, tạo môi trường tốt cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu⁴. Các diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập được tổ chức tốt, trở thành hoạt động thường xuyên tại các cơ sở Hội. Trung ương Đoàn, Trung ương Hội đã phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ khối các trường Nông - Lâm - Ngư toàn quốc, khối các trường Y - Dược toàn quốc, Olympic các môn học (Toán học, Hóa học, Vật lý...), tạo sân chơi, môi trường tốt cho sinh viên giao lưu, học tập, nghiên cứu khoa học; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Giải thưởng “*Tài năng khoa học trẻ Việt Nam*”. Hội Sinh viên các cấp tích cực tham gia tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Hội Sinh viên các cấp, Hội Sinh viên các trường tuyên truyền, tổ chức cho sinh viên đăng ký thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, làm bài tập nhóm, viết bài hội thảo. Tổ chức các hoạt động khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên, hỗ trợ sinh viên thực hiện ý tưởng sáng tạo; phối hợp với Đoàn trường giới thiệu giảng viên trẻ trực tiếp hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Nhiều cơ sở Hội đã tìm kiếm được các nguồn đầu tư để tiếp tục phát triển đề tài nghiên cứu của sinh viên, ứng dụng vào thực tiễn⁵.

Tuy nhiên, vai trò của tổ chức Hội trong việc hỗ trợ và tạo môi trường cho sinh viên nghiên cứu còn hạn chế. Số lượng câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học được thành lập và phát triển trong năm học còn thấp so với các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm khác. Một số cơ sở Hội chưa quan tâm đầu tư các giải pháp hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Tại các trường cao đẳng, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên còn gặp nhiều khó khăn. Một số sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên chưa được áp dụng, ứng dụng vào thực tiễn.

² Tổ chức được 4.962 hoạt động cấp trường thu hút 635.004 hội viên, sinh viên tham gia

³ Hỗ trợ 41.029 hội viên sinh viên trong nghiên cứu khoa học trị giá trên 58 tỷ đồng

⁴ Theo báo cáo của 38 đơn vị các cơ sở Hội đã tổ chức 97 Diễn đàn cấp tỉnh, 793 cấp trường 4009 cấp liên chi hội, về trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học được tổ chức.

⁵ 6.731 hoạt động ứng dụng thực tiễn thu hút 338.439 hội viên, sinh viên tham gia; tiêu biểu trong các hoạt động này là các đơn vị: trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐHY Thái Bình, trường Đại học Hải Phòng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Kết quả thực hiện trọng tâm 1: *Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho sinh viên gắn với triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.*

Các cơ sở Hội đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “*Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” trong hội viên, sinh viên, trong đó, tập trung tuyên truyền, tổ chức cho sinh viên học tập đức tính “*cần, kiệm*” của Bác, chủ động, chịu khó, bền bỉ trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng điện nước nơi ở, nơi học tập, giảng đường; tổ chức các chi hội đăng ký phân việc làm theo lời Bác⁶. Hoạt động tuyên dương sinh viên tiên tiến làm theo lời Bác⁷, thi tìm hiểu, thi kể chuyện về Bác, hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Bác được tổ chức sôi nổi, đặc biệt vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “*Những ngọn cờ đầu*” tường thuật trực tiếp trên VTV1 nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các diễn đàn, tọa đàm về phát huy và rèn luyện thói quen tốt trong sinh viên được các cơ sở Hội triển khai khá tốt, một số cơ sở Hội đã đưa nội dung “*rèn luyện thói quen tốt*” thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi hội. Thông qua các hoạt động đã tuyên truyền và góp phần thay đổi nhận thức và hình thành trong sinh viên những thói quen tốt trong học tập, trong văn hoá đọc, văn hoá ứng xử, chấp hành luật pháp, trong luyện tập thể thao, trong việc tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam*” được tổ chức rộng khắp tại các cơ sở Hội gắn với các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc, của Đoàn, Hội, đồng thời, trong chương trình phối hợp tổ chức trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên. Trung ương Hội hướng dẫn tổ chức diễn đàn “*Hãy biết ước mơ*”, trong đó tổ chức điểm tại 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Vĩnh Phúc; chỉ đạo tổ chức cuộc thi “*Góc nhìn sinh viên*” trên website <http://www.studentview.vn> nhằm tạo sân chơi cho sinh viên được thể hiện những ước mơ, hoài bão.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, văn hóa giao thông trong hội viên, sinh viên được các cơ sở Hội tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, như: “*Ngày hội sinh viên với văn hóa giao thông*”, khóa học lái xe an toàn, thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông, Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, góc trực quan tìm hiểu về an toàn giao thông, đi xe đạp điều hành, tuyên truyền việc sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng khi tham gia giao thông, tổ chức đội hình sinh viên tình nguyện tham gia

⁶ Tiêu biểu: Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ, trường Đại học Quảng Nam, Đại học Tiền Giang, Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

⁷ Theo báo cáo của 38 Hội đã tuyên dương được 55.517 hội viên, sinh viên

điều tiết giao thông trong giờ cao điểm. Mô hình công trường an toàn giao thông tiếp tục được triển khai ở nhiều trường⁸.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho sinh viên được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, lịch sử quan trọng trong năm học, qua đó góp phần giáo dục truyền thống tương thân tương ái, truyền thống yêu nước trong sinh viên. Hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam được tổ chức sôi nổi ở các đơn vị với nhiều nội dung ý nghĩa: tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm, trao giải thưởng “Sao Tháng giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; tuyên dương cán bộ Hội giỏi các cấp, thủ lĩnh sinh viên, đêm hội vinh danh sinh viên tiêu biểu, gặp mặt đội ngũ cán bộ Hội; tổ chức kết nạp, trao thẻ hội viên; tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng⁹. Tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn tổ chức cho sinh viên tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992¹⁰. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được tổ chức thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Các cơ sở Hội chủ động đảm nhận chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng; dọn sạch nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ, bia ghi công các anh hùng liệt sĩ; hỗ trợ các gia đình có công, gia đình chính sách; duy trì hoạt động thấp nền tri ân¹¹... Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề “Hào khí bút nghiên” tại Thành Cổ Quảng Trị nhằm tiếp lửa truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn và khắc sâu những giá trị hoà bình từ hy sinh cao cả của các thế hệ thanh niên, sinh viên.

Hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân cho hội viên, sinh viên tiếp tục được tổ chức thông qua nhiều hình thức sinh động như: cuộc vận động rèn luyện thói quen tốt, hội thi sinh viên thanh lịch, nét đẹp nữ sinh, tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về lối sống đẹp, về văn hóa học đường, về chấp hành quy chế thi, kiểm tra tại các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm sinh viên... Các hoạt động ngày càng tập trung hơn đến những vấn đề mà xã hội, sinh viên quan tâm, như: tình yêu, sức khỏe sinh sản, bảo vệ môi trường, các hoạt động sử dụng công cụ internet¹². Bên cạnh đó Báo Sinh viên Việt Nam trong năm học vừa qua đã tích cực nắm bắt tình hình, tư tưởng sinh viên, tham gia công tác định hướng dư luận, các trào lưu mới trong sinh viên.

⁸ Một số đơn vị tổ chức tốt các hoạt động về an toàn giao thông như Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần thơ...

⁹ Nhiều cơ sở có mô hình hay, thu hút được sinh viên tham gia đông, như: Hội Sinh viên thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ, Hải Dương...

¹⁰ Tiêu biểu trường Đại học Quy Nhơn, Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình...

¹¹ Các cơ sở hội đã tổ chức được 7698 hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị thu hút 901.621 hội viên, sinh viên tham gia

¹² Theo báo cáo của 38 cơ sở hội đã tổ chức được 3.650 hoạt động định hướng giá trị, giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên thu hút 265.500 hội viên, sinh viên tham gia; các hội thi tìm hiểu về biển đảo, chủ quyền dân tộc được tổ chức tốt ở các cơ sở Hội, như: cuộc thi “Viết thư gửi chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo”, chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2013” với chủ đề “Tự hào biển đảo Việt Nam” tại đảo Lý Sơn từ ngày 3/5/2013 đến ngày 5/5/2013. Chương trình bao gồm các chuỗi hoạt động: Hội trại Tự hào biển đảo Việt Nam; chương trình Nghệ thuật “Tự hào biển đảo Việt Nam” triển lãm trưng bày mô hình sáng tạo về biển đảo; lễ khởi công Cột cờ Tổ quốc; thăm và tặng quà cho các gia đình ngư dân bám biển. Chương trình thu hút 900 sinh viên tiêu biểu đến từ 10 tỉnh, thành phố tham gia

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên được các cơ sở Hội chú trọng phối hợp với tổ chức Đoàn, cấp uỷ, Ban Giám hiệu để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận trong sinh viên thông qua tổ thăm dò dư luận, hòm thư góp ý, hòm thư tố giác, đội ngũ cán bộ hội, các câu lạc bộ, đội, nhóm, đồng thời, các cơ sở Hội tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các công cụ: facebook, email, website, forum... để cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình sinh viên; kịp thời giải đáp, kiến nghị với nhà trường giải quyết thắc mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; đồng thời định hướng sinh viên sử dụng công nghệ thông tin đúng đắn để phục vụ học tập và sinh hoạt. Diễn đàn “*Nghe sinh viên nói, nói sinh viên nghe*”, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo nhà trường về các vấn đề liên quan đến sinh viên tiếp tục được tổ chức tại các trường, mang lại hiệu quả thiết thực. Trước các sự kiện nhạy cảm, các cấp bộ Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, cấp uỷ, Ban giám hiệu và các cơ quan tổ chức các hình thức gặp gỡ, trao đổi thông tin để sinh viên hiểu rõ, nhận thức đúng đắn về chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trước tình hình Biển Đông.. từ đó cùng đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

2. Kết quả thực hiện trọng tâm 2: *Đẩy mạnh toàn diện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.*

Trong năm học 2012 - 2013, các cơ sở Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” trong hội viên, sinh viên; tổ chức tuyên truyền thông qua tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm học, sinh hoạt chi hội, bảng tin, mở chuyên mục “*Gương mặt sinh viên 5 tốt*” trên Website của đơn vị; tập trung xây dựng hình ảnh “*Sinh viên 5 tốt*” đến với xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp tuyển dụng; tích cực tổ chức cho hội viên, sinh viên đăng ký đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” các cấp; xây dựng các giải pháp hỗ trợ sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu, đặc biệt là việc duy trì và phát triển hệ thống các câu lạc bộ, lớp học kỹ năng, các diễn đàn, Ngày hội Thanh niên khỏe, “*Lớp học sạch, sinh viên học tốt*”, “*Sinh viên tài năng, thanh lịch*”... Các cơ sở Hội đã chỉ đạo từng bước thành lập câu lạc bộ “*Sinh viên 5 tốt*” các cấp; tích cực kết nối giữa sinh viên đạt danh hiệu với các đơn vị, tổ chức, cá nhân nhằm tìm kiếm nơi thực tập, kiến tập và việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên¹⁴. Công tác bình xét, tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” được các cơ sở Hội tổ chức nghiêm túc. Một số đơn vị đã mời các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng hoặc chuyên gia tham gia vào quá trình xét duyệt, đánh giá các “*Gương sinh viên 5 tốt*” qua đó nâng cao chất lượng danh hiệu, tạo ấn tượng tốt, cơ hội để giới thiệu các gương sinh viên 5 tốt với nhà tuyển dụng. Trung ương Hội tổ chức các đoàn khảo sát, kiểm tra việc triển khai cuộc vận động, tiên tiến tổng kết cuộc vận động giai đoạn 2009 - 2013; tuyên dương 140 gương sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “*Sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương và 100 sinh viên đạt danh hiệu “*Sao Tháng giêng*”. Bên cạnh những kết quả đạt được Cuộc vận động “*Sinh viên 5 tốt*” công tác chỉ đạo,

¹⁴ Theo báo cáo của 38 cơ sở Hội đã trao danh hiệu sinh viên 5 tốt cho 52.248 danh hiệu cấp chi hội, câu lạc bộ, 15.171 cấp liên chi hội, 18.868 cấp trường.

triển khai cuộc vận động ở các cơ sở vẫn mang tính chọn gương điển hình, tiêu biểu chưa triển khai Cuộc vận động đến các chi hội, hội viên.

Các Trung tâm, câu lạc bộ, tổ, nhóm hỗ trợ sinh viên tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng hoạt động, trong đó tập trung giới thiệu, tư vấn về nhà trọ, việc làm thêm, phương pháp học tập, kiến thức sức khỏe sinh sản cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất vay Quỹ tín dụng sinh viên; chủ động kết nối với các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ sinh viên về nơi kiến tập, thực tập... Các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ sinh viên như: “Ngân hàng dữ liệu việc làm, nhà trọ”, “Hệ thống nhà trọ Online”, “Thẻ tiện ích sinh viên”,... tiếp tục được nhân rộng tại nhiều trường. Các mô hình tư vấn, hỗ trợ sinh viên hiệu quả như: ngày hội “Du học và bạn trẻ” của Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn “Sinh viên với kỹ năng sống hạnh phúc” của Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng, diễn đàn du học Pháp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp... tiếp tục được phát triển.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên tiếp tục đạt kết quả tốt tại các cơ sở Hội. Các hoạt động gây quỹ, trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên tổ chức tốt, kịp thời phát hiện tôn vinh và hỗ trợ sinh viên ổn định cuộc sống, có điều kiện tiếp tục học tập¹⁵. Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam về điều kiện học tập, việc làm, vui chơi giải trí; tổ chức hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc: Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức đã tổ chức quyên góp gây quỹ “Sách nông thôn”; các hoạt động văn hoá, văn nghệ cho lưu học sinh và cộng đồng người Việt tại Pháp, Hàn Quốc; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết nối sinh viên mới của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp và Anh... Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên; xây dựng quy trình và bộ tiêu chí xét duyệt học bổng dài hạn và học bổng khẩn cấp của Quỹ “Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam”¹⁶; triển khai chương trình hỗ trợ 3.000 sinh viên về quê ăn tết Quý Ty; tiếp tục tham mưu triển khai Đề án Chung cư Thủ khoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kết quả thực hiện trọng tâm 3: Tổ chức các diễn đàn, hoạt động phát huy sinh viên tham gia xây dựng nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội và cộng đồng xã hội gắn với việc cụ thể hóa cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”.

Các hoạt động tình nguyện tại chỗ tham gia bảo vệ môi trường, làm sạch khuôn viên nhà trường, ký túc xá thông qua “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tiếp tục được Hội Sinh viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh trong năm học gắn với triển khai cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh”¹⁷; tổ chức các chi hội đăng ký, thực hiện các công trình, phần việc sinh viên xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại giảng

¹⁵ Các cơ sở Hội tổ chức hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện học tập cho 463.882 sinh viên với tổng giá trị giải thưởng hàng trăm tỷ đồng. Trung ương Hội hỗ trợ HSV Tp Hà Nội 200 triệu đồng, TP Hồ Chí Minh 250 triệu đồng, Hải phòng, Đà Nẵng và Thừa thiên huế mỗi đơn vị 50 triệu đồng triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết..

¹⁶ Hiện nay Quỹ đã có 5 tỷ đồng, đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục nhận khoản tài trợ 10 tỷ đồng từ ngân hàng BIDV.

¹⁷ Trong năm học 2012- 2013 các cơ sở Hội đã trao tặng 2.985 câu lạc bộ cấp tỉnh, thành 617 liên chi Hội, 81 Hội Sinh viên cấp trường được tuyên dương đạt danh hiệu tập thể thân thiện, lành mạnh.

đường, ký túc xá, đoạn đường tự quản, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh¹⁸. Hoạt động hiến máu tình nguyện tiếp tục được triển khai hiệu quả tại cơ sở Hội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia đông. Mô hình Ngày hội hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, ngân hàng máu di động tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực¹⁹.

Hội Sinh viên các cấp đã xây dựng kế hoạch chiến dịch Sinh viên tình nguyện Hè 2013 với nhiều nội dung và giải pháp thực hiện chủ đề chiến dịch Xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng, an toàn giao thông, nghề nghiệp, việc làm, vui hè cùng thiếu nhi. Công tác kết nối, hỗ trợ, phát huy các nhóm sinh viên tình nguyện riêng lẻ, các hội đồng hương tham gia các hoạt động tình nguyện chung của Hội thông qua các mạng xã hội, các diễn đàn trên internet tiếp tục được tổ chức tại các cơ sở Hội, thể hiện tính sáng tạo, hướng đi phù hợp của Hội Sinh viên các trường. Các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với địa bàn dân cư được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Hội. Qua đó phong trào sinh viên tình nguyện đã trở thành nét đẹp trong xã hội và thương hiệu của sinh viên, tuổi trẻ Việt Nam tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chương trình “*Tiếp sức mùa thi 2013*” tiếp tục được Trung ương Hội chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn quốc với nhiều hình thức phong phú nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2013. Ngoài việc duy trì các hoạt động thường xuyên, nhiều cơ sở Hội chủ động tìm kiếm các nét mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức triển khai chương trình. Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng... thành lập các đội xe ô-mô tình nguyện chở miễn phí; tỉnh Đoàn Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang, Thái Bình tổ chức Chương trình “*Em tôi đi thi*”²⁰. Điểm mới của chương trình năm 2013 được thể hiện qua các nội dung hỗ trợ chuyên sâu²¹.

Chương trình “*Tiếp sức đến trường*” được các cơ sở Hội tổ chức tốt, huy động sự chỉ đạo, tạo điều kiện của nhà trường và các cấp, các ngành. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ sinh viên bỏ học tiếp tục đến trường, quyên góp các vật dụng phục vụ học tập, xây dựng quỹ, trao học bổng “*Tiếp sức đến trường*”; tư vấn, hỗ trợ tân sinh viên nhập trường, giới thiệu nhà trọ, tập huấn về phương pháp học tập, nghiên cứu ở bậc đại học, trao đổi kỹ

¹⁸ Có 4.031 công trình sinh viên được đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng.

¹⁹ Trong năm học tổ chức 172.826 lượt sinh viên tham gia hiến máu, thu được 3.922.069 đơn vị máu; tiêu biểu: Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Phú Yên, trường Đại học Quảng Bình, Đại học Yersin Đà Lạt...

²⁰ Năm nay, Chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong đó địa bàn trọng điểm tại 12 tỉnh, thành phố do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh niên, Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long tổ chức tiếp tục được duy trì, với kinh phí gần 12 tỷ đồng; huy động 35.000 lượt thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ trên 500.000 thí sinh và người nhà. Tổng số vật phẩm phục vụ cho chương trình: 9.800 áo thun, 24.000 mũ, 2600 dù che, 50.000 cảm nang tư vấn; tổ chức Lễ ra quân Chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” năm 2013 tại thành phố Đà Nẵng.

²¹ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình “*Thắp sáng những ước mơ*” hỗ trợ 300 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 15 tỉnh khu vực phía Nam về thành phố Hồ Chí Minh dự thi. Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với các Tỉnh đoàn tổ chức đón, chuẩn bị chỗ ăn nghỉ, phân công sinh viên tình nguyện hỗ trợ hơn 200 thí sinh trong suốt thời gian thi; phát triển các đội xe kiệu mẫu, xe ô-mô giá rẻ, miễn phí; phân công tình nguyện viên và lực lượng an ninh trực tại các điểm “phức tạp” và trên một số tuyến xe bus; Tư vấn, cung cấp thông tin qua website: www.hotrosinhvien.vn, www.thienlonggroup.com/tsmt; www.tiepsucmuathi.com.vn; cung cấp thông tin qua kênh Rail TV trên tuyến xe lửa Bắc Nam - SE.

năng sống, cung cấp các thông tin hoặc địa chỉ cần thiết đối với sinh viên trong quá trình học tập tại trường.

Hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai khá tốt²². Một số mô hình tiêu biểu: “*Giảng đường không khói thuốc*”, “*Ngày hội Ký túc xá không rác*”, “*Khu nhà trọ sinh viên văn hóa*”, “*Sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, văn minh đô thị và nếp sống văn hóa*”, ngày hội “*Gấp túi giấy*”²³.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên tiếp tục được các cơ sở Hội tổ chức sôi nổi trong sinh viên, gắn với hoạt động kỷ niệm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và nhà trường nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện thể lực cho sinh viên, như: Giải bóng đá nam, nữ sinh viên, Liên hoan các nhóm nhảy; ngày hội “*Sinh viên khỏe*”²⁴. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG), chương trình truyền hình “*Tuổi 20 hát*” đã thu hút được đông đảo sinh viên hưởng ứng tham gia, tạo mô hình nhân rộng trong các cơ sở Hội.

Với các giải pháp triển khai đa dạng, trên nhiều lĩnh vực, các cấp bộ Hội đã góp phần xây dựng môi trường học đường ngày càng thân thiện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học.

4. Kết quả thực hiện trọng tâm 4: Tổ chức tốt đại hội, hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ IX và các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Công tác tuyên truyền về đại hội, hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; Đại hội Đoàn cấp tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được các cơ sở Hội triển khai với nhiều hình thức: tuyên truyền trực quan qua pano, apphich, bảng tin thanh niên của nhà trường, các buổi chào cờ, thông qua các cuộc thi tìm hiểu... Nhiều công trình, phần việc thanh niên được gắn biển chào mừng Đại hội Đoàn các cấp²⁵. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức 05 diễn đàn góp ý Báo cáo chính trị tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh theo 04 nhóm nội dung: Sinh viên 5 tốt, Sinh viên tình nguyện, hỗ trợ, chăm lo sinh viên, xây dựng tổ chức Hội; chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội: chương trình truyền hình “*Tuổi 20 hát*” phát sóng tháng 9/2013; cuộc thi “*Góc nhìn sinh viên*” trên

²² Các cơ sở Hội tổ chức được 2.289 hoạt động bảo vệ môi trường, 4.694 công trình phần việc sinh viên tham gia bảo vệ môi trường thu hút 321.572 hội viên, sinh viên tham gia; 3.431 hoạt động tình nguyện tại chỗ thu hút 344.582 hội viên, sinh viên tham gia

²³ Tiêu biểu: Hội sinh viên thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Thọ.

²⁴ Tiêu biểu Hội Sinh viên tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Khánh Hòa, trường Đại học Yersin Đà Lạt...

²⁵ Tiêu biểu Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hà Nội, Đà Nẵng, tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ... Đặc biệt Hội Sinh viên tỉnh Khánh Hòa triển khai Công trình thanh niên cấp tỉnh “Thắp sáng đường quê”, chương trình nghệ thuật “Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam” chào mừng 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức ngày hội “Thanh niên hành động vì Trường Sa” trao tặng 3.000 lá cờ Tổ quốc, 6 tủ sách với 8.000 đầu sách và công trình thanh niên 100.000 chữ ký “Vi Trường Sa thân yêu” của tuổi trẻ tỉnh nhà cho huyện đảo Trường Sa, trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ Vi Trường Sa

trang web <http://www.studentview.vn>, cuộc thi thu hút hơn 440,000 lượt view, gần 1400 lượt like, có 437 thành viên, 376 bài dự thi; Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) với sự tham gia của 19 trường đại học, cao đẳng tham gia ở 3 bộ môn: bóng rổ, bóng đá trong nhà, nhảy đôi kháng tự do...

Công tác tổ chức hội nghị và đại hội Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX cơ bản đảm bảo theo đúng kế hoạch. Các Tỉnh, Thành Hội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức Đại hội; 11/21 Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố sẽ tổ chức Đại hội; 41/50 Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội trong năm 2013.

Các cơ sở Hội tích cực phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, sinh hoạt chi hội để hội viên, sinh viên góp ý Văn kiện đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn X; xây dựng chương trình hành động của Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong hội viên, sinh viên.

Công tác tuyên truyền về tổ chức Hội được triển khai thường xuyên thông qua Tuần sinh hoạt công dân, sinh viên đầu năm học, thông qua chương trình “*Tiếp sức đến trường*”, Ngày hội “*Chào Tân sinh viên*”, bản tin, facebook, website, diễn đàn trên mạng... Hội Sinh viên các trường tập trung bồi dưỡng, phát triển hội viên ngay từ đầu năm học, tổ chức kết nạp, trao thẻ hội viên theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

Các cơ sở Hội kịp thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên dương khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ Hội giỏi các cấp; phối hợp tổ chức tốt công tác tập huấn cán bộ Hội theo phân cấp ngay từ đầu năm học đối với đội ngũ cán bộ Hội cấp trường, Liên chi hội, chi hội, chú trọng tập huấn theo chuyên đề, theo mảng nội dung hoạt động lớn của Hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức, điều hành và triển khai các hoạt động của Hội cũng đã được chú trọng hơn thông qua website, diễn đàn trên mạng. Trung ương Hội tiếp tục kết nối, hỗ trợ học sinh, sinh viên thông qua hệ thống Mimo, Website của Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, website Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy ngoài nước trong công tác chỉ đạo, nắm bắt thông tin với tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác chỉ đạo, thông tin, báo cáo giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với các cơ sở Hội trong và ngoài nước có tiến bộ. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện chương trình năm học, các hoạt động lớn, các vấn đề trọng tâm của Hội Sinh viên Việt Nam; chỉ đạo quyết liệt việc thành lập tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ... Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố đến Hội Sinh viên các trường trực thuộc tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường chỉ đạo điểm, tạo mô hình cho cơ sở; thực hiện nền nếp giao ban giữa các trường.

Công tác kiểm tra của Hội được thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn, kiểm tra gắn với định hướng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhân rộng mô hình. Trung

ương Hội đã thành lập các đoàn kiểm tra khảo sát việc triển khai chương trình công tác năm học và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Sinh viên cấp tỉnh tại 12 tỉnh, thành phố. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định.

IV. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC

- **Chỉ tiêu 1:** 100% Hội Sinh viên các trường tổ chức sinh viên đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Hội Sinh viên các cấp: **đạt 100%**.

- **Chỉ tiêu 2:** 100% Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên; có công trình, phần việc sinh viên chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: **đạt 100%**

- **Chỉ tiêu 3:** Hội Sinh viên các trường tổ chức ít nhất mỗi quý 01 diễn đàn: Sinh viên 5 tốt, sinh viên với văn hóa giao thông, sinh viên với phương pháp, kỹ năng học tập tốt, sinh viên tình nguyện: **đạt 100%**

- **Chỉ tiêu 4:** Hội Sinh viên các trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên: **đạt 100%**

- **Chỉ tiêu 5:** 100% Hội Sinh viên các trường có hình thức kết nối, hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”: Qua báo cáo các cơ sở Hội chỉ tiêu này đạt 100%. Tuy nhiên, theo kết quả các đoàn kiểm tra của Trung ương Hội cho thấy chỉ tiêu này trên thực tế **chưa đạt 100%**

- **Chỉ tiêu 6:** Thành lập mới 03 Hội Sinh viên cấp tỉnh; 15% số trường chưa có tổ chức Hội thành lập Hội Sinh viên: Trong năm học thành lập được 02 Hội sinh viên cấp tỉnh: **đạt 66,6%** và 01 Hội sinh viên cấp trường được thành lập: **đạt 4%** so với chỉ tiêu.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung

Năm học 2012 - 2013, nhiệm vụ cơ bản trong năm học của công tác Hội và phong trào sinh viên đã đạt được. Các mặt công tác của Hội được thực hiện đồng đều và đạt hiệu quả cao. Nội dung hoạt động của Hội được đổi mới, có chiều sâu, phù hợp với tâm lý của hội viên, sinh viên và nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của xã hội. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện có bước phát triển mới, gần gũi với sinh viên hơn. Trong mỗi hoạt động thực hiện tốt công tác truyền thông tạo hiệu ứng lan tỏa đối với học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” được triển khai đến các cơ sở hội, hội viên và sinh viên, tạo động lực, môi trường để sinh viên nỗ lực tự học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng. Hoạt động quốc tế của Hội đã có tiến bộ, đặc biệt là các hoạt động kết nối, trao đổi thông tin, định hướng Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu, hướng về Tổ quốc. Công tác kiểm tra kết nối với cơ sở thường xuyên hơn, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” chưa quyết liệt dẫn đến tình trạng triển khai không đồng đều ở nhiều đơn vị, thậm chí vẫn còn hiện tượng triển khai không thực chất, đối phó; tính thường xuyên liên tục của cuộc vận động chưa được đảm bảo. Công tác phát huy, hỗ trợ sinh viên đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt còn hạn chế; các hoạt động hỗ trợ, tạo môi trường cho sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu chưa phủ rộng trên cả 5 tiêu chí sinh viên 5 tốt; chỉ tiêu sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đạt thấp.

- Công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng của sinh viên ở nhiều cơ sở chưa kịp thời, đặc biệt đối với các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền biển đảo, tranh chấp đất đai, tôn giáo...; nắm bắt tình hình, tư tưởng sinh viên qua mạng internet, đặc biệt với các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tự phát trong sinh viên còn hạn chế.

- Công tác dự báo, đón đầu các xu hướng mới trong sinh viên của tổ chức Hội còn hạn chế; hoạt động của Ban kiểm tra Hội Sinh viên các trường hoạt động chưa hiệu quả.

- Việc “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa đi vào cụ thể, thường xuyên, tính nêu gương của cán bộ Hội chưa cao, sức lan tỏa chưa đạt yêu cầu.

- Việc thành lập Hội Sinh viên các cấp gặp nhiều khó khăn do quy định của Nghị định 45/2010/NĐ-CP, tuy nhiên, chưa nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, tháo gỡ của các cơ quan chức năng; chỉ tiêu phát triển Hội không đạt được trong năm học.

- Việc tổ chức các diễn đàn, Hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại Hội Hội sinh viên các cấp đạt hiệu quả chưa cao, chưa thu được nhiều sáng kiến, ý tưởng hiến kế cho tổ chức Đoàn, Hội. Một số cơ sở hội chưa tổ chức hoạt động tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến hội viên, sinh viên; việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc tới hội viên, sinh viên chưa thực sự nghiêm túc.

- Công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ Hội, xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng công tác Hội còn hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác thông tin báo cáo, đặc biệt là các báo cáo chuyên đề theo các nội dung Trung ương Hội đề nghị chưa được thực hiện nghiêm túc, một số đơn vị nộp báo cáo muộn, báo cáo không chính xác, độ tin cậy của số liệu không cao; một số thời điểm chế độ thông tin của Trung ương Hội.

Nơi nhận:

- VP, Ban DV, Tuyên giáo, TC TW Đảng;
- VP CP, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT;
- BBT TW Đoàn, UBQG về TNVN, TW Hội LH TN;
- Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Hội SVVN các tỉnh, TP, Đại học Huế, các trường trực thuộc TW;
- Các đ/c UV BCH, BKT TW Hội SVVN;
- Các Ban phong trào, báo chí TW Đoàn, Học viện TTNVN;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Bùi Quang Huy